



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันศุกร์ที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ.2550 หน้า 26

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### "วิจิตร"ไฟเขียวใช้โอเน็ต30%จบม.6

ผลสอบในโรงเรียน70%-เริ่มปี'50 สพล.เชิญทุกสังกัดถวายเป็นเอืดย

เมื่อวันที่ 26 เมษายน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับการนำผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือโอเน็ต ไปผูกกับการจบช่วงชั้นของนักเรียนว่า ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอไปยังนายวิจิตร ศรีสุวาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แล้วว่าจะนำโอเน็ต 30% ไปใช้ในการวัดการจบช่วงชั้น และการศึกษาต่อด้วย โดยจะเริ่มในชั้น ม.6 ก่อน ซึ่งนายวิจิตรรับทราบ และอยู่ระหว่างตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำรายละเอียด โดย สพฐ. จะเชิญผู้แทนจากทุกสังกัดมาหารือร่วมกัน

นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในฐานะประธานคณะกรรมการด้านมาตรฐานและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ กพฐ. กล่าวว่า จากการเข้าพบนายวิจิตรเมื่อเร็วๆ นี้ ได้หารือถึงการนำผลโอเน็ตไปผูกกับการจบช่วงชั้นของนักเรียน ซึ่งนายวิจิตรเห็นด้วยกับข้อเสนอที่จะให้นำผลการสอบโอเน็ต 30% และผลการทดสอบระดับสถานศึกษา 70% มาใช้ประกอบการจบช่วงชั้น โดยในปีการศึกษา 2550 จะเริ่มในชั้น ม.6 ก่อน จากนั้นปีการศึกษา 2551 จะใช้ในชั้น ม.3 ด้วย ส่วนระดับชั้น ป.3 และ ป.6 นั้น จะไม่นำโอเน็ตไปเป็นองค์ประกอบในการจบช่วงชั้น แต่นำไปวัดระดับของนักเรียนแต่ละคนแทน เพื่อประโยชน์การปรับปรุงและพัฒนาตนเองด้านการเรียน

"นักเรียนที่เริ่มใช้ระบบนี้ เป็นเด็กที่กำลังจะขึ้น ม.6 ในปีนี้ โดยจะรีบเสนอให้ สพล.เร่งดำเนินการจัดทำรายละเอียดให้เสร็จก่อนเปิดภาคเรียนเดือนพฤษภาคม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ม.6 ทั่วประเทศทราบ และเตรียมตัวกันแต่เนิ่นๆ" นายสมหวังกล่าว และว่า นอกจากนี้จะต้องแก้ไขระเบียบวัดผลการจบ ม.6 ใหม่ จากเดิมที่ให้วัดผลการจบเป็นอำนาจของโรงเรียน 100% มาเป็นผลโอเน็ต 30% และผลการทดสอบระดับสถานศึกษา 70%

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงผลสอบวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ หรือ National Test (NT) ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 ว่า สพฐ.จะนำไปปรับปรุงใน 3 ระดับ คือระดับนโยบาย กำลังวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกเป็นรายกลุ่มสาระ และรายโรงเรียน เพื่อตามไปดูในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์น่าเป็นห่วง ซึ่งข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงนโยบายจะนำไปสู่แผนยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะเชิญผู้แทนเขตมารับฟังนโยบายเพื่อไปวิเคราะห์ และแก้ปัญหา พร้อมทำสนธิสัญญากับโรงเรียนที่จะยกระดับการศึกษาให้ดีขึ้น และระดับสถานศึกษา จะประชุมประธานสถานศึกษา วันที่ 13 พฤษภาคม เพื่อรับทราบข้อมูล และนำไปแก้ปัญหาเป็นรายสถานศึกษา

ทั้งนี้ กรณีที่ สพล.เป็นผู้จัดสอบเอ็นที่ระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพราะเห็นว่าสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ต้องดูแลการทดสอบโอเน็ตนักเรียน ม.6 ให้เรียบร้อย สพล.จึงต้องดำเนินการเอง แต่จัดสอบตามรูปแบบที่ สทศ.แนะนำ คือสอบทุกโรง ทั้งนี้ หากปีหน้า สทศ.จะเข้ามาดำเนินการวัดผลในช่วงชั้น ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6 สพล.ก็ยินดี และพร้อมร่วมมือ

หน้า 26